



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ข่าวกิจกรรม

///kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail : kpp_rsc.ricethailand.go.th

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

นายโอบาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายถาวร จามรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และอีก 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยมี นายสุนทร รอดเขียว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และได้ให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ข่าวหน้ารู้ หลักการคัดเลือกพันธุ์ข้าว

หลักการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จัก ลักษณะประจำพันธุ์ของข้าว ที่คัดเลือก เช่น ลักษณะลำต้น สี อายุ รสชาติ ความต้องการน้ำ และแสง เป็นต้น เพื่อที่ว่าเมื่อเกษตรกรทำการคัดเลือกพันธุ์ข้าวก็จะสามารถระบุได้ว่า ข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ เป็นอย่างไร นอกจากนี้การรู้จักลักษณะประจำพันธุ์ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ เพราะเกษตรกรรู้ว่าข้าวที่ปรับปรุงขึ้นมา มีลักษณะตามพ่อแม่พันธุ์หรือไม่ อันดับถัดมาเมื่อต้องการคัดเลือกพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรเลือกเก็บรวงข้าวพันธุ์ที่ต้องการ จากกอ ที่ไม่เป็นโรค หรือไม่มีแมลงรบกวน เลือกรวงที่สมบูรณ์ดีเมล็ดดี รวงยาว เป็นต้น เลือกเก็บเมล็ดข้าวประมาณครึ่งกิโลกรัม โดยนำเมล็ดข้าวมาแกะเปลือกด้วยมือ หรือใช้เครื่องสีข้าวกลิ้ง แล้วแต่สะดวก ทำการผัดทำความสะอาดเพื่อให้เมล็ดสีออก แล้วจึงนำข้าวกลิ้งเหล่านี้มาคัดเลือก

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก.ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	-	-	ไม่มีจำหน่าย

โทรสั่งพัสดุสอบถามได้ที่ 0 5571 0014 ในทั้งและเวลาราชการ

